

## Đại hội Xã hội học thế giới lần thứ 15

Đại hội Xã hội học thế giới lần thứ 15 đã họp từ 7 đến 13 tháng 7 năm 2002, tại Brisbane, Australia. Chủ đề của Đại hội lần này là: Thế giới xã hội trong thế kỷ XXI: những di sản hai mặt, và các thách thức ngày một lớn.

Đại hội là một sự kiện mang tầm thế giới, có mục đích thể hiện một cách cân đối mọi bình diện của sự đa dạng trong cộng đồng xã hội học quốc tế, trong đó có sự khác nhau về giới, ngôn ngữ, các truyền thống châu lục, khu vực và quốc gia. Đại hội đã làm việc theo 4 nhóm chủ đề: 1) Nghiên cứu về sử dụng thời gian; 2) Cơ thể con người và các hoạt động xã hội; 3) Các phong trào dân tộc và chủ nghĩa đế quốc; 4) Xã hội học về các mối quan hệ cục bộ, toàn cầu và 53 tiểu ban nghiên cứu bao quát sự đa dạng, phong phú, phức tạp cũng như sự mới mẻ của các nghiên cứu xã hội học hiện đại.

Đại hội đã thu hút 3.000 đại biểu từ hơn 100 quốc gia trên khắp các châu lục. Đông nhất vẫn là các đoàn đến từ các nước có truyền thống nghiên cứu xã hội học: Mỹ, Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Nga và cũng có sự có mặt của các nhà xã hội học tại các quốc gia đang phát triển: Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Thái-lan, ...

Đoàn các nhà xã hội học Việt Nam, được sự tài trợ của quỹ Ford, gồm 5 người do PGS.TS Trịnh Duy Luân - Viện trưởng Viện Xã hội học - làm trưởng đoàn và các thành viên: TS Mai Quỳnh Nam - Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học; TS Trần Thị Kim Xuyên - Chủ nhiệm Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn An Lịch; ThS Đinh Bích Thủy - Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham dự Đại hội.

Phiên họp khai mạc Đại hội Xã hội học thế giới lần thứ 15 được tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội thảo quốc tế nằm trong quần thể văn hóa của thành phố Brisbane. Vị đại diện Chính quyền thành phố, Ông Chủ tịch Hội Xã hội học Australia, Đoàn nghệ thuật thành phố Brisbane đã bày tỏ lời chào mừng nồng nhiệt đến các đại biểu. Cũng tại phiên họp này, Giáo sư Alberto Martinelli (người Ý)- Chủ tịch Hội Xã hội học thế giới nhiệm kỳ 14- đã đọc báo cáo đề cập những vấn đề cơ bản của xã hội học trong bối cảnh thế giới hiện nay và nêu rõ vai trò của xã hội học đối với sự bình ổn và phát triển trong các quốc gia, khu vực và cộng đồng quốc tế.

Đại hội đã tiến hành một chương trình làm việc dày đặc ở các phiên họp toàn thể, các hội đồng chuyên môn, các sinh hoạt khoa học giữa các quốc gia có chung ngôn ngữ, giới thiệu, quảng bá các ấn phẩm xã hội học...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Xã hội học thế giới nhiệm kỳ 2002 - 2006, gồm 5 người do Giáo sư, Tiến sĩ Piotr Sztompka (người Ba Lan) làm Chủ tịch. Đại hội Xã hội học thế giới lần thứ 16 sẽ được tổ chức vào năm 2006, tại Nam Phi.

PV.